



■ บริษัท ฟลอยด์ หรือ FLOYD ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ เดินหน้าประกาศไต่งานใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้รับงานใหม่จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่า 135,274,546 บาท ประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้าบิกซี สาขาธนาราชิวาส โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และโครงการอาคารสำนักงาน (งานเพิ่ม) ทั้ง 3 โครงการเป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ซึ่ง FLOYD มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และได้รับความไว้วางใจมายาวนานด้าน “อภิรัช เมืองเกษม” รองกรรมการผู้จัดการ เผยพร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยคาดเริ่มเห็นงานใหม่ๆ เพิ่มเติมในช่วงต่อจากนี้ สอดรับอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัว และมีการขยายการลงทุนมากขึ้น เข้ามาเสริมแกร่งรายได้ในอนาคต ■ แม้ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่บริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริง หรือ WGE ยังคงเดินหน้าตั้งใจทำงาน และสามารถส่งมอบได้ตรงตามกำหนดเวลา



อภิรัช เมืองเกษม



เกรียงศักดิ์ บัวนุ่น

พร้อมๆกับการรักษาคุณภาพงานได้อย่างดีเยี่ยม ฟากบิกบอส “เกรียงศักดิ์ บัวนุ่น” ไม่ได้หยุดพัก ลุยยื่นประมูลงานใหม่เข้าพอร์ตอีกเพียบ มีหวังมูลค่างานในมือ (Backlog) ถิ่นทะเลลึก รับรู้รายได้กันแบบยาวๆ ไปเลย ล่าสุดได้ยินมาว่า อาจจะมีผลงานดีๆ ออกมาโชว์ให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจ กันอีก ■ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ บริษัท ซอฟท์เบค เจ้าของแพลตฟอร์มบริหารการขายออนไลน์ “Page365” จัดโครงการสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “WAKE UP SMEs ระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์ Page365” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเรียนรู้โปรแกรมจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร จากผู้บริหารเจ้าแรกและเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บน Social Media พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับส่วนลด 1,000 บาท สำหรับอัปเดตเมื่อซื้อแพ็คเกจ Pro หรือ SME แบบรายปี นอกจากนั้น ยังได้รับคำแนะนำเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank กิจกรรมดังกล่าว จัดรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สมัครฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยคลิกลิงค์ <https://bit.ly/3hS5aNZ> ติดตามข้อมูลได้ที่แฟนเพจ Powersmethai สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝายพัฒนาผู้ประกอบการ 06-2606-4555, 0-2265-3192 หรือ Call Center 1357 ค่วนรับจำนวนจำกัด ■

เขาวลัทธิ สมจิตรสกุล